



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
หรือข้าราชการประเภทอื่น

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง รวม ๒๐ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน และการรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๓ (๒) และข้อ ๑๘๑ จึงประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง การรับโอนครั้งนี้ ผู้ได้รับการพิจารณาได้รับโอนได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งถูกต้องครบถ้วนตรงตามประกาศรับโอนฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการพิจารณาหรือได้รับโอนแล้วก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

ที่	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่งและสังกัด	หมายเหตุ
๑. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) จำนวน ๔ ราย (ว่าง ๒ อัตรา)		
๑	นางสาวสิริธร อธิพิลาลักษณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) เลขที่ตำแหน่ง ๓๙๗๖ สังกัดกลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง	ผ่านการพิจารณารับโอน ลำดับที่ ๑
๒	นางวิไลพร คำน้อย พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๒-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	ผ่านการพิจารณารับโอน ลำดับที่ ๒
๓	นางสาวสกวเดือน ปัญญาไชย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เลขที่ตำแหน่ง ๔๑๖๘ สังกัดกลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง	ผ่านการพิจารณารับโอน ลำดับที่ ๓
๔	นางสาวพัชรารวรณ์ อารีย์ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๒-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	ผ่านการพิจารณารับโอน ลำดับที่ ๔
๒. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จำนวน ๓ ราย (ว่าง ๕ อัตรา)		
๑	นางกานต์รวี ทุมมาศ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๒-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	ผ่านการพิจารณารับโอน ลำดับที่ ๑
๒	พันจ่าเอกวิชาญ เมฆศิริ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต และผ่านการฝึกอบรมทางการใช้คอมพิวเตอร์จำนวน ๓๐ ชั่วโมง เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๒-๐๘-๔๑๐๑-๐๐๑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	ผ่านการพิจารณารับโอน ลำดับที่ ๒

/๓.นางสาววรรณุช...

ที่	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่งและสังกัด	หมายเหตุ
๓	นางสาววรรณุช แซ่ลี พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ ชั่วโมง เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๘-๔๑๐๑-๐๐๒ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	ผ่านการพิจารณารับโอน ลำดับที่ ๓
๓. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก./ชก.) จำนวน ๑ ราย (ว่าง ๑ อัตรา)		
๑	นายอรรถพล ธนะวงศ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เลขที่ตำแหน่ง ๑๑๗๑๗๔ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ผ่านการพิจารณารับโอน ลำดับที่ ๑
๕. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) จำนวน ๑ ราย		
๑	นางสาวจุรีรัตน์ กันลา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากร ระดับชำนาญงาน วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี เลขที่ตำแหน่ง ๘๒๘๒ สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	ผ่านการพิจารณารับโอน ลำดับที่ ๑